



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สป. กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล โทร.๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓
ที่ มท ๐๒๐๒.๔/ว ๐๔๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ แผนผังที่นั่งสอบ และระเบียบวิธีการสอบ
ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
และนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่งในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ จึงได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ แผนผังที่นั่งสอบ และระเบียบวิธีการทดสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.personnel.moi.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ข้าราชการที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการทดสอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศ

๕๔

(นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.